

BÁO CÁO

Tình hình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 của HĐND thành phố về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2024 của HĐND thành phố khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó có nội dung báo cáo tình hình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn thành phố, UBND thành phố báo cáo tình hình triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 về Ban hành Chương trình công tác năm 2024 của UBND thành phố, trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Tình hình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn thành phố

a) Hoàn thiện cơ chế chính sách về KNĐMST

- Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách, kế hoạch liên quan đến việc phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như: Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về Phát triển công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm KNĐMST tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao; Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND thành phố về phê duyệt “Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm KNĐMST quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên”; Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025;...

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Thông báo số 02/TB-VPCP về việc cho phép thành phố Đà Nẵng được áp dụng các cơ chế, chính sách theo Nghị định số 94/2020/NĐ-CP (đề xuất áp dụng cho Trung tâm Hỗ trợ KNĐMST Đà Nẵng thuộc Sở KH&CN). Trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch

và Đầu tư, thành phố Đà Nẵng đã cử 02 thành viên (01 Lãnh đạo Sở, 01 chuyên viên) tham gia Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2020/NĐ-CP. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2020/NĐ-CP.

- Tích cực phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, trong đó, có các nội dung về phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Chi tiết các văn bản cơ chế chính sách của thành phố theo Phụ lục I.

b) Xây dựng và phát triển hệ sinh thái KNĐMST

- Kiện toàn Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố: Hội đồng được thành lập theo Quyết định số 7853/QĐ-UBND ngày 26/10/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng nhằm kết nối các nguồn lực để triển khai các hoạt động KNĐMST trên địa bàn. Hội đồng thường xuyên được kiện toàn nhân sự để đảm bảo triển khai các hoạt động. Năm 2023, UBND thành phố tiếp tục ban hành Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 về việc kiện toàn Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, trong đó, Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường là Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng là đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, trường đại học, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, hiệp hội doanh nghiệp ... giúp điều phối, kết nối và thu hút các nguồn lực phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng theo Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 188/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố đã làm việc và có các văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để xúc tiến thành lập Trung tâm. Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương đối với Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, trong đó có Đề án tổ chức lại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trực thuộc Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thành Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có cơ sở tại Thành phố Đà Nẵng (Công văn số 1135/BKH-CN-ĐP ngày 05/4/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ).

- Phát triển các thành tố trong hệ sinh thái KNĐMST: Nhằm phát huy hiệu quả các nguồn lực để triển khai các hoạt động KNĐMST, thành phố đã hỗ trợ, khuyến khích các trường đại học, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố hình thành các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp, các vườn ươm, các không gian sáng tạo, khu làm việc chung, câu lạc bộ về KNĐMST. Trong đó, năm 2023 đã hình thành 01 viện (Viện nghiên cứu sáng tạo và khởi nghiệp thuộc Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật) và 01 không gian sáng tạo tại trường đại học (Không gian đổi mới sáng tạo - DUT Maker Innovation Space

thuộc Trường đại học Bách Khoa); có 02 quỹ đầu tư mạo hiểm mới đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố (Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Miracle Research; Quỹ đầu tư khởi nghiệp Fungo); có 02 Không gian làm việc chung¹ và 02 vườn ươm² ngừng hoạt động do chuyển đổi mô hình hoạt động. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố đang có 03 Trung tâm Hỗ trợ KNDMST³; 09 vườn ươm⁴; 03 không gian sáng chế⁵; 08 không gian làm việc chung⁶; 06 quỹ đầu tư khởi nghiệp⁷; 10 câu lạc bộ khởi nghiệp ở các trường đại học, cao đẳng và cùng cộng đồng các doanh nghiệp KNDMST. Nhìn chung, hệ sinh thái KNDMST của thành phố ngày càng phát triển, cơ bản đầy đủ các thành tố với các trụ cột chính là: cơ quan nhà nước - viện nghiên cứu, trường đại học - tổ chức hỗ trợ - cộng đồng doanh nghiệp và các chủ thể liên quan cùng tham gia tích cực vào hệ sinh thái.

Chi tiết danh sách tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố theo Phụ lục II.

c) Hỗ trợ các dự án/doanh nghiệp KNDMST

Trên cơ sở Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố và các chính sách có liên quan, UBND thành phố đã giao Sở KH&CN triển khai các chính sách hỗ trợ KNDMST của thành phố để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết và đề xuất nhiệm vụ. Kết quả, Thành phố đã hỗ trợ cho 27 lượt doanh nghiệp, trong đó, hỗ trợ trực tiếp kinh phí cho 19 doanh nghiệp KNDMST với tổng kinh phí hơn 3,673 tỉ đồng để hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm khởi nghiệp, sử dụng các dịch vụ và ươm tạo, phát triển các dự án khởi nghiệp; Hỗ trợ 08 lượt doanh nghiệp, Viện triển khai chương trình ươm tạo, tăng tốc với tổng kinh phí là 1.414 triệu đồng, bình quân mỗi vườn ươm đã thực hiện ươm tạo, tăng tốc cho 6-8 dự án/năm. Tính đến thời điểm hiện nay, thông qua các chương trình hỗ trợ của thành phố và các chương trình ươm tạo, tăng tốc của các vườn ươm trên địa bàn thành phố, đã phát triển được 172 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành lập được 72 doanh nghiệp, trong đó đã có các doanh nghiệp phát triển mạnh, tăng trưởng nhanh, gọi được vốn hàng triệu USD như Công ty Datbike, Selly, Hekate, EM and AI, VOOC,... Đa số các sản phẩm của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ thông qua các chương trình ươm tạo, chính sách hỗ trợ của thành phố đã bước đầu thương mại hóa được sản phẩm, tiếp cận thị trường.

¹ TOP Coworking Space; PGT Tower

² Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin thuộc Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng; Chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – Trường cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

³ Trung tâm Hỗ trợ KNDMST thuộc Sở KH&CN, Trung tâm đổi mới sáng tạo BK holdings - Duy Tân; Trung tâm Hỗ trợ KNDMST và nghiên cứu khoa học Greenwich;

⁴ Trung tâm dịch vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng; Công ty TNHH Đầu Tư và Hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng; Công ty Cổ phần Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn; Trung tâm Công nghệ Sinh học (thuộc Sở KH&CN); Trung tâm Đổi mới và sáng tạo Khởi nghiệp Đông Á; Trung tâm Sáng tạo Microsoft Duy Tân; Chương trình Ươm mầm ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp PISI (phát triển từ Chương trình ươm tạo và khởi nghiệp sáng tạo CIT-Lotus Hub thuộc Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn); Không gian đổi mới sáng tạo (thuộc Trường đại học Bách Khoa); Viện nghiên cứu sáng tạo và khởi nghiệp (thuộc Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật)

⁵ Không gian sáng chế - Đại học Đà Nẵng; Fablab Da Nang (Liding); DTU STEM & FAB Lab Brochure

⁶ Enouvo Space Coworking & Coliving; Songhan incubator; The Embassy; IOT CoWorking Space; UST Tower; Draper Startup House; Tiktak Co-working; Tòa nhà STD Office.

⁷ Quỹ đầu tư Weangel; Quỹ đầu tư Cá Chuẩn (FFI); Quỹ đầu tư Risemount Venture Capital; Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF); Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Miracle Research; Quỹ đầu tư khởi nghiệp Fungo

Trong năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành điều tra, khảo sát đánh giá tình hình hoạt động của các dự án, doanh nghiệp được ươm tạo, hỗ trợ. Kết quả, đến thời điểm tháng 5/2024 có 55/72 doanh nghiệp (chiếm tỷ lệ 76,4%) và 90/172 dự án (chiếm tỷ lệ 52,3%) đang hoạt động và tiếp tục phát triển sản phẩm; 17/72 doanh nghiệp và 82/172 dự án tạm dừng hoạt động. Nguyên nhân của các dự án, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động là do thiếu vốn để duy trì hoạt động sản xuất; khó khăn trong việc tìm đầu ra của sản phẩm và tiếp cận thị trường, thiếu nhân lực hoạt động hoặc có sự điều chỉnh mô hình kinh doanh, thay đổi định hướng phát triển. Nhìn chung tỷ lệ các doanh nghiệp KNĐMST trên địa bàn thành phố còn hoạt động chiếm tỷ lệ khá cao (52,3%), theo một số đánh giá hiện nay, tỷ lệ chung của cả nước về dự án, doanh nghiệp KNĐMST còn hoạt động sau 5 năm là 20%.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng đã triển khai hỗ trợ các doanh nghiệp theo chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và chính sách phát triển tài sản trí tuệ, qua đó, từ năm 2017 đến nay, UBND thành phố đã thực hiện hỗ trợ hơn 70 lượt doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chế tạo thiết bị công nghệ, đầu tư công nghệ tiên tiến, công nghệ cao và mua thiết bị máy móc hoặc áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, đánh giá chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy... với tổng số kinh phí hỗ trợ là 8.421 triệu đồng từ kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ của thành phố; hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ cho 21 doanh nghiệp và 21 chủ đơn, tác giả sáng chế với tổng số tiền là 1.095 triệu đồng, trong đó có các doanh nghiệp KNĐMST.

Các hoạt động hỗ trợ kịp thời, thiết thực, tác động trực tiếp, đã giúp các doanh nghiệp KNĐMST thương mại hoá sản phẩm, định hướng và phát triển thị trường. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp lập thủ tục đăng ký doanh nghiệp KH&CN, trong đó có 05 doanh nghiệp KNĐMST đã được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Bên cạnh đó, thành phố đã hỗ trợ các đội thi tham dự các Cuộc thi về KNĐMST, trong đó đã có các đội thi đạt giải cao về KNĐMST;

Chi tiết danh sách các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ kinh phí phát triển sản phẩm theo Phụ lục III.

Danh sách các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ phát triển thông qua các chương trình hỗ trợ của thành phố và các hoạt động ươm tạo theo phụ lục IV.

Danh sách các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được thành lập thông qua các chương trình hỗ trợ của thành phố và các hoạt động ươm tạo theo Phụ lục V.

d) Hỗ trợ hoạt động đào tạo nâng cao năng lực dịch vụ cho KNĐMST

Sở KH&CN và các sở, ban, ngành liên quan đã tổ chức nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức cơ bản về KNĐMST, sở hữu trí tuệ như: Chương trình tập huấn “Chuyên gia cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, “Hướng dẫn đăng ký kiểu dáng công nghiệp”, “Hướng dẫn đăng ký sáng chế”,... cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, các trường đại học, cao đẳng trên địa

bàn thành phố đã đưa nội dung KNĐMST vào chương trình đào tạo cho sinh viên nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng về KNĐMST.

đ) Tổ chức sự kiện, cuộc thi về KNĐMST

Trên cơ sở Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND và Kế hoạch của UBND thành phố hàng năm về việc triển khai các hoạt động KNĐMST, hàng loạt các sự kiện với quy mô lớn và thành phần tham dự đa dạng nhằm phát triển mạng lưới, kết nối các thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp được tổ chức, tiêu biểu như:

- Tổ chức Ngày hội KNĐMST: Sự kiện Ngày hội KNĐMST thành phố Đà Nẵng - SURF được tổ chức hàng năm từ năm 2016 đã trở thành sự kiện thường niên của hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong các năm 2016-2019, sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp thu hút đông đảo các thành tố trong hệ sinh thái KNĐMST thành phố và khu vực. Trong đó năm 2018, thành phố phối hợp với Bộ KH&CN tổ chức “Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia Techfest Vietnam - 2018” với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quốc tế. Năm 2020-2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sự kiện được tổ chức theo hình thức triển lãm ảo thu hút gần 200 dự án, doanh nghiệp KNĐMST tham gia. Năm 2022-2023, Ngày hội KNĐMST thành phố Đà Nẵng tiếp tục được tổ chức trực tiếp, trung bình mỗi năm, sự kiện đã thu hút hơn 3000 lượt người tham gia; hỗ trợ hơn 80 doanh nghiệp/dự án KNĐMST triển lãm trưng bày trực tiếp để giới thiệu sản phẩm để kết nối đầu tư và khoảng 150 doanh nghiệp, dự án triển lãm ảo trên nền tảng VrFairs. Thông qua sự kiện đã có nhiều hoạt động kết nối đầu tư, thương mại hóa sản phẩm, xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ được triển khai, trong năm 2023 đã có 08 Biên bản ghi nhớ, hợp tác được ký kết trực tiếp tại sự kiện. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ của sự kiện đã diễn ra Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, qua đó, lựa chọn các dự án tiêu biểu, có hàm lượng công nghệ, có khả năng thương mại hoá cao và mô hình kinh doanh mới để trao giải và tiếp tục hỗ trợ phát triển.

- Tổ chức Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng: Nhằm khích lệ tinh thần nghiên cứu khoa học và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo của các bạn sinh viên; thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố; kết nối ý tưởng sáng tạo với các vườn ươm doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Từ năm 2017 đến nay, đã có hơn 3000 đề tài tham gia vòng thi cấp cơ sở ở các trường và có hơn 600 đề tài được lựa chọn từ các trường gửi đăng ký tham gia vòng thi cấp thành phố⁸. Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học thành phố Đà Nẵng đã góp phần thúc đẩy tinh thần nghiên cứu khoa học và phong trào sáng tạo của sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Các đề tài nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ mới, các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội.

⁸ Năm 2017: 42 đề tài, năm 2018: 72 đề tài; năm 2019: 116 đề tài; năm 2020-2021: 150 đề tài; năm 2022: 123 đề tài. Năm 2023: 131 đề tài.

- Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố đã tích cực triển khai các hoạt động về KNĐMST như: Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động về KNĐMST như: chuỗi tọa đàm “Khởi nghiệp cùng Shark Liên” năm 2023 tại trường Đại học Kinh tế và 12 điểm trường Đại học, Cao đẳng, THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, đồng thời, tổ chức chuỗi sự kiện Festival khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chung kết Cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo/ Light up Your Creativity năm 2023,...; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng đã triển khai hướng dẫn các tác giả xây dựng hồ sơ dự thi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp thành phố và toàn quốc lần thứ 17, Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Đà Nẵng lần thứ 19 và tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo Robot dành cho học sinh THPT Đà Nẵng mở rộng năm 2023; Đại học Đà Nẵng tổ chức chuỗi Festival sáng tạo trẻ, Cuộc thi Khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên,... qua đó thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trên địa bàn thành phố.

e) Hoạt động truyền thông về KNĐMST

Hoạt động truyền thông về KNĐMST đã được các sở, ngành và đơn vị có liên quan triển khai mạnh mẽ, thông qua các phóng sự, tin bài về KNĐMST đăng tải trên trang thông tin, điện tử của ngành, đơn vị, cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, các trang fanpage và các phương tiện truyền thông. Trong giai đoạn 2016-2023, Sở KH&CN đã thực hiện hơn 30 phóng sự và hơn 500 tin bài về hoạt động KH&CN và KNĐMST; Đài Phát thanh - Truyền hình đã thực hiện đăng tải các thông tin về KNĐMST, trung bình mỗi năm khoảng 50 tin, 15 phóng sự về hoạt động khởi nghiệp, thực hiện chuyên mục “Khởi nghiệp” (phát sóng 01 số/tháng thời lượng 15 phút), chuyên mục phát thanh “Nhịp sống trẻ”, “Khoa học và Đời sống”, “Lao động và việc làm”,... lồng ghép tuyên truyền các hoạt động liên quan đến khởi nghiệp; Đại học Đà Nẵng đã ra mắt kênh thông tin “Tuổi trẻ Đại học Đà Nẵng sáng tạo và khởi nghiệp” hướng đến đối tượng là sinh viên Đại học Đà Nẵng, học sinh THPT, các giảng viên trẻ, nhà nghiên cứu, các tổ chức, cá nhân, các nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực KNĐMST; Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội liên hiệp phụ nữ thành phố và các cơ quan, đơn vị đăng tải các tin hoạt động về khởi nghiệp, uơm tạo trên trang thông tin, điện tử của ngành, đơn vị.

g) Kết nối mạng lưới KNĐMST

Hoạt động kết nối mạng lưới KNĐMST với các đối tác trong nước và quốc tế đã được đẩy mạnh. UBND thành phố đã chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai nhiều hoạt động kết nối mạng lưới khởi nghiệp như: phát triển mạng lưới khởi nghiệp trên Cổng thông tin KNĐMST thành phố Đà Nẵng⁹, kết nối mạng lưới KNĐMST của thành phố với các đối tác tại thành phố Osaka (Nhật Bản), Seoul (Hàn Quốc), Singapore, Amsterdam (Hà Lan), Paris (Pháp), ... để trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách khởi nghiệp, kinh nghiệm về quản lý không gian đổi mới sáng tạo, những thuận lợi và khó khăn trong việc vận động và thu hút các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp; lồng ghép các nội dung giới thiệu hệ sinh thái KNĐMST, các

⁹ đến nay có 94 đơn vị, cá nhân tham gia mạng lưới.

chủ trương liên quan của thành phố và tìm hiểu, vận động các cơ hội hợp tác về KNĐMST.

Đặc biệt, trong năm 2023, Sở KH&CN đã phối hợp với Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) thành lập “Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Seoul” (đặt tại toà nhà D. Camp ở Seoul và toà nhà Việt Nam Innovation Hub ở Đà Nẵng). Tại đây, các startup sẽ được hỗ trợ nơi làm việc, không gian chung đầy đủ trang thiết bị văn phòng hiện đại, các tiện ích đẳng cấp quốc tế tại toà nhà Front1 của D. Camp và hỗ trợ kết nối với các đối tác tại Seoul, các quỹ đầu tư và doanh nghiệp Hàn Quốc. Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng - Seoul cũng là nơi để các doanh nghiệp, quỹ đầu tư Hàn Quốc tiếp cận các thông tin về khởi nghiệp của thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, tại sự kiện Techfest Quốc gia năm 2023, Sở KH&CN đã ký kết Bản ghi nhớ với Quỹ đầu tư Quest Ventures (Singapore) nhằm hỗ trợ kết nối và đầu tư cho các dự án, doanh nghiệp KNĐMST của thành phố. Năm 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổ chức Diễn đàn quốc tế Đầu tư mạo hiểm và thiên thần nhằm thu hút các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế nhằm đầu tư cho các doanh nghiệp KNĐMST trên địa bàn thành phố. Sự kiện thu hút 10 quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Quest Ventures, Do Ventures, TheVentures, TRIVE Singapore, Thinkzone venture, BK Fund, FundGo, Weangels, Flying Fish, Miracle Research...; hơn 20 đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp (Swiss EP, Kilsa Global, Kisstartup, BambooUP, Draper House Vietnam...) và 30 dự án/doanh nghiệp KNĐMST trong và ngoài nước có nhu cầu gọi vốn. Tại sự kiện cũng ra mắt “Không gian hợp tác đổi mới sáng tạo của quỹ đầu tư Quest Ventures” tại Đà Nẵng đây là điểm hỗ trợ kết nối hệ sinh thái KNĐMST thành phố Đà Nẵng với các đối tác tại Singapore.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố đa đón tiếp hơn 360 đoàn khách quốc tế với hơn 3000 lượt người; lồng ghép các nội dung thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp vào nội dung làm việc của lãnh đạo thành phố với các đối tác quốc tế; Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư đã tạo lập mục thông tin chuyên đề và thường xuyên cập nhật thông tin quảng bá về KNĐMST trên website xúc tiến đầu tư Đà Nẵng <https://investdanang.gov.vn> (phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh), biên soạn bộ tài liệu quảng bá tiềm năng và cơ hội hợp tác đầu tư tại Đà Nẵng (tiếng Việt, Anh, Nhật, Hàn, Trung, Đức, Nga) phục vụ công tác xúc tiến đầu tư (Sách “Invest in Da Nang”, tờ rơi 08 lĩnh vực (Khu công nghệ cao, các khu công nghiệp, du lịch, thương mại, công nghệ thông tin, logistics, y tế, giáo dục)). Thường xuyên trao đổi thông tin, kết nối, làm việc với các tham tán đầu tư, thương mại Việt Nam tại các nước, các tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại trong nước và quốc tế (VCCI, AHK, JETRO, KOTRA, HKTDC, EUROCHAM, AMCHAM, JCCID...),...

h) Phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ hoạt động KNĐMST

UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên” có nội dung triển khai dự án Khu làm việc và đào tạo khởi nghiệp Đà Nẵng. Trên cơ sở

đánh giá nhu cầu và tình hình thực tiễn, Sở KH&CN đang phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện rà soát, nghiên cứu đánh giá đề đề xuất đầu tư trong thời gian tới.

UBND thành phố đã bố trí nhà, đất tại địa chỉ số 58 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu làm trụ sở hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (theo Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022), với diện tích đất 445,6m², diện tích sàn sử dụng là 1.336m². Hiện nay, Sở KH&CN tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (chủ đầu tư) triển khai sửa chữa, nâng cấp trụ sở sớm đưa vào hoạt động.

Hoàn thiện không gian làm việc chung, không gian sáng chế, cơ sở hạ tầng phục vụ KNĐMST trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1) đã được xây dựng với diện tích đất 28,573 m², trong đó hình thành không gian đổi mới sáng tạo chung với tổng diện tích dự kiến là 21.892,6 m² (gồm 3 tòa nhà: ICT1 là 7.618,8 m², ICT2 là 4.160,0 m², ICT3 là 10.113,2 m²). Tại đây sẽ là nơi phục vụ hoạt động KNĐMST như: ươm tạo các dự án, doanh nghiệp KNĐMST; hỗ trợ và cung cấp không gian làm việc chung, địa điểm kết nối khởi nghiệp, tổ chức đào tạo và huấn luyện khởi nghiệp, kết nối đầu tư, thu hút chuyên gia và nhà đầu tư, triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước và thành phố về phát triển hệ sinh thái KNĐMST. UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 981/QĐ-UBND ngày 13/4/2022 về việc phê duyệt Đề án quản lý, vận hành khai thác Khu Công viên phần mềm số 2 (giai đoạn 1). Trên cơ sở Nghị định số 09/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở KH&CN đang hoàn thiện các hạng mục và xây dựng cơ chế vận hành để đi vào hoạt động.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Trên cơ sở Nghị quyết số 43/NQ-TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025, hoạt động khoa học và công nghệ đã được quan tâm, đầu tư phát triển, trong đó chú trọng ưu tiên nguồn lực phát triển hệ sinh thái KNĐMST của thành phố Đà Nẵng. Kết quả: đã hình thành và phát triển hệ sinh thái KNĐMST với nhiều thành tố đa dạng được kết nối, hỗ trợ lẫn nhau. Thành phố đã ban hành nhiều cơ chế chính sách, chương trình, kế hoạch tạo cơ sở đẩy mạnh các hoạt động KNĐMST. Hoạt động KNĐMST của thành phố đã có các kết quả tích cực và đi vào chiều sâu. Cơ sở vật chất kỹ thuật từng bước được đầu tư, xây dựng phục vụ phát triển KNĐMST của thành phố. Cộng đồng doanh nghiệp KNĐMST không ngừng gia tăng về số lượng và chất lượng, trong đó một số doanh nghiệp KNĐMST có nền tảng công nghệ cao, bắt kịp xu hướng phát triển nhất là trong các lĩnh vực về công nghệ thông tin, ứng dụng trí tuệ nhân tạo,... đã thu hút được

vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Với những kết quả đã đạt được, thành phố Đà Nẵng đã 3 lần nhận được danh hiệu “Thành phố hấp dẫn khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo” do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam vinh danh (năm 2020, 2022 và 2023); được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng danh hiệu “Địa phương tiêu biểu xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp”, được Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá là một trong những địa phương có đóng góp nổi bật cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Một số kết quả đạt được so với các chỉ tiêu theo Nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

- Về số lượng dự án KNĐMST được hỗ trợ thông qua các chương trình hỗ trợ của thành phố và các hoạt động ươm tạo, đã phát triển được sản phẩm, từng bước thương mại hóa: đạt 172/200 dự án (trong đó số dự án đang hoạt động và tiếp tục phát triển tốt là 90/172 dự án);

- Về số lượng doanh nghiệp KNĐMST được thành lập thông qua các chương trình hỗ trợ của thành phố và các hoạt động ươm tạo: đạt 72/100 doanh nghiệp (trong đó số doanh nghiệp đang hoạt động và tiếp tục phát triển là 55/72 doanh nghiệp).

- Việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng: hiện nay, Bộ KH&CN đã thống nhất thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia trực thuộc Bộ KH&CN theo đúng Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố đang tiếp tục phối hợp với Bộ KH&CN triển khai thực hiện.

2. Khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện các hoạt động về KNĐMST vẫn còn nhiều khó khăn; Chưa có các tập đoàn lớn tham gia hỗ trợ, dẫn dắt và đầu tư cho KNĐMST; Các trường Đại học, Viện nghiên cứu đã quan tâm đến khởi nghiệp, thành lập Câu lạc bộ khởi nghiệp hoặc Trung tâm khởi nghiệp, tuy nhiên, hoạt động chủ yếu tập trung vào việc tổ chức các sự kiện kết nối, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, ươm tạo các dự án khởi nghiệp và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong đội ngũ giảng viên, sinh viên. Chưa có nhiều doanh nghiệp hình thành từ việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường đại học; Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật phục vụ cho KNĐMST tuy đã được quan tâm nhưng chưa hoàn thành và vẫn còn thiếu, nhất là khu vực tư nhân. Nhân lực thực hiện công tác hỗ trợ KNĐMST còn hạn chế, lĩnh vực KNĐMST là lĩnh vực mang nhiều rủi ro, nhất là công tác phát triển doanh nghiệp, thương mại hoá sản phẩm.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

Đề tạo bước đột phá trong việc phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thành phố, xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và Đông Nam Á với vai trò là trung

tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về việc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, UBND thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển hệ sinh thái KNĐMST

a) Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố như: Hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST theo Nghị quyết số 328/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố; Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ theo Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng, Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của HĐND thành phố Đà Nẵng, ... Tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai sửa đổi, bổ sung Nghị định số 94/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù về hoạt động quản lý khoa học công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo sau khi Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng được Quốc hội thông qua.

c) Xây dựng và triển khai Đề án Đà Nẵng - Thành phố Đổi mới sáng tạo. Tiếp tục triển khai thực hiện “Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo ở địa phương” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, qua đó, xây dựng các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của thành phố.

2. Xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ KNĐMST

a) Tập trung hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ KNĐMST tại Trung tâm Hỗ trợ KNĐMST Đà Nẵng, khu ươm tạo tại Khu Công nghệ cao, xây dựng và ban hành cơ chế vận hành Không gian đổi mới sáng tạo tại Khu Công viên phần mềm số 2 nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST của thành phố, cung cấp không gian làm việc tập trung, đào tạo và huấn luyện khởi nghiệp, trưng bày sản phẩm, cung cấp các tiện ích để hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, ươm tạo cũng như hỗ trợ cho các cơ sở ươm tạo, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và kết nối, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trên địa bàn thành phố; tổ chức các sự kiện khởi nghiệp, trình diễn công nghệ của thành phố, quốc gia và quốc tế.

b) Tiếp tục phối hợp với Bộ KH&CN về thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại Đà Nẵng và triển khai các hoạt động có liên quan.

3. Hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp KNĐMST

a) Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KNĐMST, thúc đẩy phát triển các giải pháp công nghệ của doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của toàn bộ hoạt động KH&CN và ĐMST. Trong đó, chú trọng các dự án khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, tự động hoá, công nghệ sinh

học... thông qua hình thức hỗ trợ trả tiền công lao động trực tiếp, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ KNĐMST, sử dụng không gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến, kinh phí sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm mẫu, hoàn thiện công nghệ. Từng bước phát triển cộng đồng doanh KNĐMST nhiều về số lượng và mạnh về chất lượng.

b) Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về KNĐMST trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và Cổng thông tin KNĐMST thành phố; Tiếp tục tổ chức các sự kiện, cuộc thi về KNĐMST để xây dựng văn hóa, lan tỏa tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng và kết nối mạnh mẽ mạng lưới KNĐMST thành phố và mạng lưới quốc gia, quốc tế, tiêu biểu như Ngày hội KNĐMST (SURF), Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học, chuỗi sự kiện Festival sáng tạo trẻ,...

4. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực KNĐMST

Tăng cường và mở rộng hợp tác với các hệ sinh thái KNĐMST của các địa phương trong nước và quốc tế có hoạt động KNĐMST phát triển mạnh mẽ như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Phần Lan, Singapore,... qua đó trao đổi kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút các quỹ đầu tư cho khởi nghiệp và kết nối các đối tác liên quan đến lĩnh vực KNĐMST đến Đà Nẵng nhằm hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp KNĐMST của thành phố.

Trên đây là báo cáo tình hình triển khai chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh thái KNĐMST trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, UBND thành phố kính báo cáo HĐND thành phố. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND thành phố (để báo cáo);
- Văn phòng Thành ủy (để biết);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP (để biết);
- Văn phòng UBND TP (để biết);
- Lưu: VT, SKHCN.

8/11 + 10

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Chí Cường

Phụ lục I
DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
KHOẢNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2024
của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên văn bản
I	THÀNH ỦY
1	Chương trình số 35-CTr/TU ngày 16/12/2019 thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
2	Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/01/2020 về triển khai thực hiện Chuyên đề "Phát triển công nghiệp công nghệ cao, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo - khoa học - công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao".
II	HĐND THÀNH PHỐ
1	Nghị quyết số 328/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2025.
2	Nghị quyết số 86/2022/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 248/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố quy định về khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng
III	UBND THÀNH PHỐ
1	Kế hoạch số 2812/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND thành phố thực hiện Chương trình 36-CTr/TU.
2	Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 UBND thành phố về phê duyệt "Đề án Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên".
3	Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 15/01/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia

STT	Tên văn bản
	đến năm 2025” giai đoạn 2017 - 2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
4	Kế hoạch số 370/KH-UBND ngày 18/01/2019 UBND thành phố về thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” năm 2019.
5	Kế hoạch số 8925/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” năm 2020.
6	Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” năm 2021.
7	Quyết định số 1760/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng.
8	Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch UBND thành phố về việc kiện toàn Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng.
9	Quyết định số 121/QĐ-HĐĐPKN và Quyết định số 122/QĐ-HĐĐPKN ngày 30/7/2021 của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp về Quy chế làm việc và Cơ quan giúp việc của Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng.
10	Quyết định số 3309/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 về việc phê duyệt các danh mục chuyên đề thi đua hằng năm thuộc thẩm quyền khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng (trong đó có nội dung khen thưởng chuyên đề về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo).
11	Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022 – 2025.
12	Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 về việc quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ.
13	Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND.

STT	Tên văn bản
14	Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
15	Quyết định số 3836/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
16	Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025.
17	Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2022-2025.
18	Kế hoạch số 1003/KH-UBND ngày 07/02/2018 của UBND thành phố về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.
19	Quyết định số 1739/QĐ-UBND ngày 28/6/2022 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng mạng lưới kết nối nữ doanh nhân, nữ tiểu thương và phụ nữ khởi nghiệp tham gia phát triển kinh tế, xã hội của thành phố” giai đoạn 2022-2026.
20	Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 của UBND thành phố về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021 – 2025.

Phụ lục II
DANH SÁCH TỔ CHỨC HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2024
của UBND thành phố Đà Nẵng)



TT	Tên tổ chức	Địa chỉ	Tình trạng hoạt động	
			Đang hoạt động	Tạm dừng hoạt động
I	Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp			
1.	Trung tâm Hỗ trợ KNĐMST Đà Nẵng	49 Thế Lữ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.	X	
2.	Trung tâm Đổi mới sáng tạo BK Holdings Duy Tân	Số 03 Quang Trung, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	X	
3.	Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học Greenwich Innovation Centre.	658 Ngô Quyền, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng.	X	
II	Vườn ươm doanh nghiệp			
1	Trung tâm dịch vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng	Lô A17, đường Trung tâm, Khu Công nghệ cao, xã Hoà Liên, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng.	X	
2	Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng	56 Lê Đình Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	X	
3	Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp sông Hàn	01 Hồ Quý Ly, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng		

4	Trung tâm Công nghệ Sinh học (thuộc Sở KH&CN)	Tổ 25, Phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng	X	
5	Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ thông tin (Trung tâm Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin Đà Nẵng)	02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng		X
6	Vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo CIT-Lotus Hub thuộc Trường đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn.	Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.	X	
7	Trung tâm Đổi mới và sáng tạo Khởi nghiệp Đông Á	33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	X	
8	Chương trình ươm tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Trường cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng	43 Nguyễn Lương Bằng - Phường Hoà Khánh Bắc - Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng		X
9	Viện nghiên cứu sáng tạo và khởi nghiệp (thuộc Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật)	Số 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	X	
10	Trung tâm Sáng	Số 03 Quang Trung, phường	X	

	tạo Microsoft Duy Tân	Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng		
11	Không gian đổi mới sáng tạo (thuộc Trường đại học Bách Khoa)	Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng	X	
III	Không gian làm việc chung			
1	Enouvo Space Coworking & Coliving	Cư sở 1: 16-18 An Nhơn 3, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cơ sở 2: 15 Tạ Mỹ Duật, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng	X	
2	Songhan incubator	Số 01 - 03 Đường Hồ Quý Ly, Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	X	
3	The Embassy	Số 83 – 85 – 87 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	X	
4	TOP Coworking Space	Tầng 7, Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1, đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.		X
5	IOT CoWorking Space	63 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	X	
6	PGT Tower	220 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng		X
7	UST Tower	637 - 639 đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng	X	
8	Draper Startup House	30 Đỗ Bí, Mỹ An, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng	X	
9	Tiktok Co- working	Tầng 3, Toà nhà Diamond Time, 35 Thái Phiên, Hải Châu, Đà Nẵng	X	

IV	Không gian sáng chế			
1	Không gian sáng chế - Đại học Đà Nẵng	41 Lê Duẩn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.	X	
2	Fablab Da Nang	23 Hải Hồ, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.	X	
3	DTU STEM & FAB Lab Brochure	25/7 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.	X	
4	AI Fablab	04 Hoàng Sĩ Khải, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng		X
V	Danh sách các quỹ đầu tư			
1	Quỹ đầu tư Weangel	120 Trần Quý Khoách, Liên Chiểu, Đà Nẵng		
2	Quỹ đầu tư Cá Chuồn (FFI)	01-03 Hồ Quý Ly, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng		
3	Quỹ đầu tư Risemount Venture Capital	120 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà, Đà Nẵng		
4	Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng (DDIF)	18 Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng		
5	Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Miracle Research	Lô 10 B1.114 KĐT FPT City, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	X	
6	Quỹ đầu tư khởi nghiệp Fungo	Số 26 Phan Huy Thực, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng	X	

Phụ lục III

**ĐANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KNĐMST
ĐƯỢC HỖ TRỢ KINH PHÍ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM**

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2024
của UBND thành phố Đà Nẵng)

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Tên đơn vị	Tên nhiệm vụ	Kết quả thực hiện	Kinh phí hỗ trợ
I	Năm 2020			1.108,22
1	Công ty Cổ phần Multi Việt Nam	Nghiên cứu giải pháp điều khiển thiết bị bằng cử động đầu và mắt	Chế tạo bản thương mại của kính thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo dạng thời trang có tính năng đưa ra cảnh báo và bảo vệ đôi mắt của người khi tiếp xúc quá gần với thiết bị smartphone/tablet và tính năng đo nhiệt độ cơ thể.	160,771
2	Công ty Cổ phần Công nghệ CTNET	Xây dựng ứng dụng nền tảng đặt lịch dịch vụ làm đẹp	<ul style="list-style-type: none">- Nền tảng đặt lịch làm đẹp giúp khách hàng tìm địa điểm làm đẹp phù hợp, lựa chọn ưu đãi, dịch vụ phù hợp để đặt lịch làm đẹp.- Nền tảng đặt lịch làm đẹp giúp các chủ spa/salon thuận tiện hơn trong việc nhận lịch hẹn của khách hàng và thu hút thêm được khách hàng mới phù hợp thông qua các chiến dịch marketing, ưu đãi giờ thấp điểm.- Nền tảng đặt lịch làm đẹp kết nối được với những nền tảng khách hàng của các doanh nghiệp hiện có nhằm gia tăng hiệu quả thu hút	120,541

			khách hàng mới cho các spa/salon.	
3	Công ty TNHH môi trường Xanh SUSTECH	Đánh giá hiện trạng sử dụng nước của người dân thành phố Đà Nẵng và đề xuất mô hình lọc nước bồn cho các hộ gia đình	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá chất lượng nước bồn cũng như tần suất súc rửa bồn nước tại các hộ gia đình trong thành phố Đà Nẵng; - Cung cấp mô hình lọc nước bồn chi phí thấp cho các hộ gia đình trong thành phố Đà Nẵng. 	110,998
4	Công ty Cổ phần Liberzy	Nâng cấp và phát triển mạng xã hội du lịch - nền tảng chia sẻ kinh nghiệm du lịch để thu hút du khách đến Đà Nẵng	Nâng cấp, phát triển mạng xã hội du lịch và các đánh giá về các địa điểm du lịch Đà Nẵng làm kích thích, tăng khả năng lựa chọn điểm đến của du khách khi đến Đà Nẵng.	162,112
5	Công ty Cổ phần GREEN BELI	Xây dựng bản đồ xanh Green Beli	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng nền tảng kết nối người dùng với các địa điểm xanh (nhà hàng, quán cà phê, khách sạn,...) trên toàn quốc. - Xây dựng bộ tiêu chí xanh cho các địa điểm kinh doanh nhà hàng, cà phê, khách sạn,... với tiêu chí thân thiện môi trường ở Đà Nẵng và mở rộng trên toàn quốc. 	180,778
6	Công ty Cổ phần Công nghệ Hekate	Ứng dụng công nghệ voicebot vào hành chính công và du lịch thành phố Đà Nẵng	Ứng dụng công nghệ voicebot sử dụng trí tuệ nhân tạo để trả lời tự động bằng giọng nói được tích hợp vào tổng đài điện thoại, ứng dụng di động, loa thông minh, qua đó có thể hỗ trợ Trung tâm Dịch vụ công và Trung tâm hỗ trợ du khách trong lĩnh vực hành chính công và	212,101

			du lịch nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công cộng cho người dân, du khách.	
7	Công ty Cổ phần M-MEDIC	Nền tảng y tế công nghệ thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ cá nhân trong quản lý sức khỏe tự động, hỗ trợ hệ sinh thái y khoa quản lý và khám chữa bệnh toàn diện	Xây dựng nền tảng ứng dụng di động M-MEDIC nhằm tạo điều kiện để kết nối khách hàng, bác sĩ, phòng khám tư nhân, các trung tâm xét nghiệm, công ty bảo hiểm một cách nhanh chóng, tiện lợi và minh bạch.	160,920
II	Năm 2021			1.728,69
8	Công ty TNHH Công nghệ VOOC	Nâng cấp và phát triển ứng dụng "UMBALENA - Ứng dụng phát triển ngôn ngữ và tri thức cho trẻ em"	<ul style="list-style-type: none"> - Tích hợp, kết nối hệ thống Umbalena vào các nền tảng phân phối, thương mại điện tử và các đối tác để thúc đẩy quá trình phân phối, cho phép trẻ em từ 2-10 tuổi có thể tiếp cận được với kho sách chất lượng, có bản quyền, nhanh chóng và tự động. - Tiếp tục cải tiến và ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường AR (augmented reality) về hình ảnh 3D và có thêm tùy chọn hỗ trợ âm thanh cho hình ảnh 3D. 	239,145
9	Công ty TNHH MTV Phát Triển và Đầu Tư Đại Hùng	Nâng cấp app Shipway: vận tải thông minh	- Nghiên cứu nâng cấp trải nghiệm của người dùng (người có xe và người có hàng) khi tham gia app shipway: Tăng khả năng ghép đôi giữa người có	230,801

			<p>hàng và người có xe; Tiết kiệm thời gian, sức khỏe, chi phí và hạn chế những bất cập trong vận tải hàng hóa tạo lợi nhuận cho chủ đầu tư, chủ dự án, tạo công ăn việc làm cho người lao động.</p> <p>- Cung cấp nền tảng công nghệ cho thị trường vận tải hàng hóa đường bộ, giải quyết tốc độ lưu thông hàng hóa, góp phần bình ổn về cung cầu, phát triển kinh tế tại Việt Nam.</p>	
10	Công ty Cổ phần Công nghệ Hekate	Nghiên cứu và nâng cấp hệ thống trả lời tự động về du lịch và dịch vụ công của thành phố Đà Nẵng có khả năng nhận dạng và trả lời đa ngôn ngữ	Hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo trả lời tự động của thành phố có thể hỗ trợ và giao tiếp với người dân và du khách	195,175
11	Công ty Cổ phần EM AND AI	Nâng cấp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích âm thanh tổng đài, tự động hóa chu trình đánh giá chất lượng tổng đài viên và trải nghiệm khách hàng khi sử dụng dịch vụ công và dịch vụ của các doanh nghiệp tư nhân	Hệ thống Virtual QC được bổ sung các tính năng mới, nâng cấp độ chính xác của hệ thống AI chuyển đổi giọng nói sang văn bản (Speech To Text) đang sử dụng nhằm tự động hóa 100% quy trình đánh giá chất lượng cuộc gọi, từ đó giảm tải tối đa nhân lực làm việc, tăng hiệu quả làm việc tại doanh nghiệp.	194,743
12	Công ty Cổ phần Cashbag	Xây dựng nền tảng kinh doanh online với nguồn	- Xây dựng hệ thống website cho Nền tảng	230,503

		hàng giá gốc tận xưởng (Nền tảng Unibag)	Selly và website cho người bán hàng trên Selly. - Công ty kết nối từ 30 lên khoảng 120 nhà cung cấp hàng hoá cho nền tảng Selly. - Thực hiện các chương trình marketing để tăng số lượng người bán từ 95 lên khoảng 1000 người bán.	
13	Công ty TNHH Môi trường xanh Sustech Đà Nẵng	Hỗ trợ marketing đối với mô hình lọc nước bồn của Công ty TNHH Môi trường xanh Sustech Đà Nẵng	- Giới thiệu sản phẩm là hệ thống lọc nước bồn cho hộ gia đình và dịch vụ súc rửa bồn của Công ty đến với khách hàng để tăng doanh số bán hàng. - Giúp người dân quan tâm đến chất lượng nước trên bồn chứa để đảm bảo vệ sinh trước khi sử dụng.	76,720
14	Công ty TNHH Corize Việt Nam	Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ ươm tạo dự án CodersX	Dự án khởi nghiệp CodersX là dự án về chương trình đào tạo online và offline cho nhân lực công nghệ thông tin diện rộng.	40,800
15	Công ty TNHH MTV Azitek	Hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ ươm tạo dự án AHUB	Dự án khởi nghiệp Ahub là dự án về phần mềm quản lý cơ sở giáo dục. Hiện nay ứng dụng đã có hơn 200 cơ sở giáo dục là trung tâm anh ngữ khắp cả nước đăng ký sử dụng thử sản phẩm và đã tổ chức được 10 chương trình hội thảo online giới thiệu về Ahub cho các trung tâm ngoại ngữ, cơ sở giáo dục tiếp cận, đã có 20 hợp đồng chính thức của 20 trung tâm tiếng anh tại Đà	40,800

			Năng được ký kết với thời hạn hợp đồng từ 1-2 năm.	
16	Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng	Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia cho chương trình ươm tạo FINC tại Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng	<p>Hỗ trợ kinh phí mời chuyên gia để triển khai các hoạt động ươm tạo dự án khởi nghiệp tại Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, bao gồm các hoạt động:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn, tư vấn, đào tạo cho các sáng lập viên và đội ngũ của các dự án, các công ty khởi nghiệp. - Cung cấp kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp dưới hình thức các khoá đào tạo (workshop và bootcamp). - Tư vấn và nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự hỗ trợ khởi nghiệp của Chương trình ươm tạo khởi nghiệp (FINC) và Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES). 	260
17	Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn	Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia cho Chương trình Tăng tốc khởi nghiệp du lịch VTS2021 tại Trung tâm Ươm tạo Khởi nghiệp Sông Hàn	<ul style="list-style-type: none"> - Hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ngành du lịch, dịch vụ, công nghệ có yếu tố đổi mới sáng tạo, giúp các startup hoàn thiện mô hình vận hành, thương mại hóa sản phẩm, gia nhập thị trường và hướng đến phát triển bền vững. - Thông qua việc hỗ trợ giúp duy trì và phát triển chương trình tăng tốc cho các dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 	220

			<p>tạo tại Đà Nẵng và giúp Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn kết nối với mạng lưới chuyên gia có chuyên môn sâu, đa dạng và hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Kết nối các quỹ đầu tư và doanh nghiệp.</p>	
III	Năm 2022			1.474,13
18	Công ty TNHH Tekup Solutions	<p>“Xây dựng nền tảng phòng tranh ảo 3D và giao dịch qua NFT”</p>	<p>Nhiệm vụ tạo ra nền tảng thiết kế và xuất bản các triển lãm nghệ thuật ảo với mục đích giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, nền tảng cung cấp không gian trưng bày sản phẩm với nhiều mô hình 3D khác nhau nhằm tăng trải nghiệm người dùng. Ngoài ra người dùng còn có thể tham quan, xem tranh, và mua tranh trên nền tảng số nếu có nhu cầu.</p>	227,002
19	Công ty cổ phần ABR	<p>Chế tạo thiết bị thu hoạch tảo, pha môi trường và giám sát chất lượng môi trường nuôi tảo xoắn tự động”</p>	<p>Chế tạo được thiết bị pha môi trường, thu hoạch tảo, và giám sát chất lượng môi trường nuôi tảo xoắn nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất và chất lượng tảo xoắn.</p>	223,128
20	Công ty TNHH đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng	<p>Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia cho chương trình ươm tạo FINC tại Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng</p>	<p>Chương trình ươm tạo khởi nghiệp (FINC) dành cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng. Hỗ trợ 8 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xác định được mô hình</p>	120,0

			kinh doanh khả thi, thuộc các lĩnh vực công nghệ, fintech, blockchain.	
21	Công ty cổ phần Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn.	Hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia cho chương trình tăng tốc khởi nghiệp du lịch VTS 2022 tại Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn	Tiếp tục duy trì chương trình tăng tốc dành cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Trong đó, lựa chọn 6 dự án tham gia chương trình VTS2022 là các doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc nhóm ngành du lịch, dịch vụ, giáo dục, nông nghiệp, logistic... có yếu tố đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ. Chương trình nhằm giúp các Startup hoàn thiện mô hình vận hành, thương mại hóa sản phẩm, gia nhập thị trường và hướng đến phát triển bền vững thông qua các khóa huấn luyện (bootcamp), tư vấn chuyên sâu, kết nối đầu tư, kết nối thị trường và các hoạt động hỗ trợ.	150,0
22	Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến – Đại học Đà Nẵng	“Chương trình đào tạo chuyên sâu khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nông nghiệp dựa trên phát triển bền vững và chuyên đổi số”	Chương trình đào tạo chuyên về khởi nghiệp nông nghiệp cho 06 dự án được tuyển chọn, đồng thời mở rộng thêm cho các giảng viên, cán bộ vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp cũng như các bạn chuẩn bị startup và các startup liên quan tới nông nghiệp hiểu được những kiến thức, công cụ nền tảng công nghệ triết lý của nông nghiệp tương lai dựa trên ba trụ cột chính công	100,0

			nghệ - bền vững và cộng đồng.	
23	Công ty TNHH giải pháp Acronics	Hỗ trợ nghiên cứu giải pháp SDN Switch	Đã phát triển thành công bộ chuyển mạch SDN Switch ứng dụng cho lĩnh vực an ninh mạng.	654,0
IV	Năm 2023			776,775
24	Công ty TNHH đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp Đà Nẵng	“Số hoá chương trình ươm tạo đào tạo khởi nghiệp thuộc Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES)”.	<ul style="list-style-type: none"> - Biên soạn và tổng hợp tài liệu về chương trình ươm tạo khởi nghiệp - Xây dựng và lập trình chương trình ươm tạo đào tạo tương tác FINC+; phổ biến chương trình khởi nghiệp cho các dự án tham gia ươm tạo. - Cố vấn và hỗ trợ cho 05 dự án hoàn thiện mô hình kinh doanh thông qua chương trình ươm tạo tương tác. 	242,205
25	Công ty cổ phần Trung tâm Ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn.	Chương trình Tăng tốc Khởi nghiệp VTS 2023	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức chương trình ươm tạo và tăng tốc dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo và áp dụng công nghệ cho 03 dự án khởi nghiệp. - Giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp nâng cao năng lực tư duy đổi mới sáng tạo, hoàn thiện mô hình vận hành, thương mại hóa sản phẩm, gia nhập thị trường và hướng đến phát triển bền vững thông qua các khóa huấn 	222,0

			<p>luyện, tư vấn chuyên sâu, kết nối đầu tư, kết nối thị trường và các hoạt động hỗ trợ (talkshow, cuộc thi khởi nghiệp).</p> <p>- Kết nối được đội ngũ chuyên gia có chuyên môn sâu, đa dạng lĩnh vực giúp cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có nguồn lực phong phú hơn.</p>	
26	Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến – Đại học Đà Nẵng	Chương trình đào tạo và tư vấn doanh nghiệp và khởi nghiệp nông nghiệp tăng trưởng bền vững thông qua đổi mới sáng tạo.	<p>- Thông qua chương trình, nhiệm vụ cung cấp các kiến thức, kỹ năng về tăng trưởng bền vững thông qua đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ và phát triển sản phẩm/ dịch vụ mới cho 05 doanh nghiệp/dự án liên quan tới nông nghiệp.</p> <p>- Giúp cho các giảng viên, cán bộ vườn ươm/trung tâm khởi nghiệp sinh viên, cá nhân chuẩn bị khởi nghiệp có thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, công cụ nền tảng nhằm phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp trong tương lai dựa trên ba trụ cột chính: Tăng trưởng doanh nghiệp; Quản trị và vận hành doanh nghiệp; Nâng cao năng suất chất lượng trong doanh nghiệp.</p>	100,0
27	Công ty TNHH Dầu Khí Việt	Xây dựng mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế	- Đã xây dựng được mô hình sản xuất thức ăn chăn nuôi từ phế phẩm nông - thủy sản phù hợp	202,570

	phẩm nông - thủy sản.	<p>với điều kiện của Đà Nẵng trên cơ sở chế tạo, lựa chọn máy móc thiết bị để hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi theo hướng sản xuất tinh gọn và tiết kiệm năng lượng, kinh tế tuần hoàn;</p> <p>- Đã nghiên cứu công thức phối trộn để sản xuất sản phẩm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm hạ giá thành của sản phẩm cùng chất lượng với các sản phẩm khác trên thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh khi thương mại hóa sản phẩm.</p>	
	Tổng cộng		5.087,815

linhvt-17/06/2024 14:08:34

Phụ lục IV

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA THÀNH PHỐ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2024 của UBND thành phố Đà Nẵng)



STT	Tên dự án	Tóm tắt dự án	Tình trạng	
			Còn hoạt động	Ngừng hoạt động
1	Airteam	Dự án sản xuất kinh doanh nắm không lò Milky, nắm được liệu, với quy trình sản xuất nấm Công Nghệ vi sinh		X
2	Antbuddy	AntBuddy là ứng dụng cung cấp giải pháp truyền thông hợp nhất trong và ngoài doanh nghiệp trên nền tảng đám mây, giúp doanh nghiệp tối ưu hoá việc chăm sóc khách hàng, đồng thời tăng năng suất thông qua không gian cộng tác chung		X
3	BeeTech	Giúp cho người khiếm thị thuận tiện hơn trong việc di chuyển, giải trí hay hỗ trợ để người khiếm thị sinh hoạt hàng ngày		X
4	Culinary Food Tour	Thiết kế các tour ẩm thực Đà Nẵng phục vụ du khách		X
5	Cultures Connect	Culture Connect là mạng kết nối giữa du khách và người dân địa phương nhằm giúp du khách có được những trải nghiệm chân thực và độc đáo nhất sử dụng culture connector		X
6	Dac san Viet	Cung cấp sản phẩm đặc sản Việt Nam ngon, sạch, đẹp, bao bì và nhãn hiệu bắt mắt. Phân phối đến người tiêu dùng thông qua các		X

		kênh siêu thị, xây dựng cửa hàng trưng bày và phân phối sản phẩm, bán hàng thông qua mạng Internet		
7	EKID	Phát triển bộ công cụ lập trình dựa trên Arduino		X
8	Fish Sapo	Sản xuất bột nước mắm nguyên chất		X
9	Healthcare	Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện được xây dựng trên nền tảng đội ngũ bác sĩ nội trú chất lượng cao tổ chức khám và điều trị ngoại trú với một mức chi phí trung bình thấp cho tất cả người dân tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận.		X
10	Hekate	Cung cấp nền tảng giúp các doanh nghiệp tích hợp công nghệ AI và chatbot vào quá trình vận hành và chăm sóc khách hàng.	X	
11	Homecares	Nền tảng kết nối bệnh nhân và hộ lý, y tá phục vụ chăm sóc tại nhà.		X
12	IKIDS	Mô hình lớp học sáng tạo cho trẻ em thông qua các hoạt động dạy vẽ tranh, cho trẻ từ 5-15 tuổi		X
13	IndaNang	Ứng dụng giúp trả lời bạn nên đi đâu, ăn gì, làm gì bằng cách đưa ra những gợi ý dựa theo điều kiện thời tiết, không gian và thời gian		X
14	LANG BICH HOA	Con hẻm du lịch bích họa trong lòng trung tâm thành phố.		X
15	L-tech	Xây dựng trang trại theo mô hình Aquaponics: Kết hợp giữa trồng rau và nuôi cá. Cung cấp thực phẩm hữu cơ cho thị trường thành phố Đà Nẵng.		X
16	Mami Mami	Hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe		X

		cho mọi lứa tuổi, giai đoạn đầu là nền tảng cung cấp các dịch vụ như đặt phòng khám, lưu trữ hồ sơ bệnh nhân, tư vấn sức khỏe, mua thuốc...		
17	Meraki	Phát triển và tổ chức các chương trình tiếng Anh, kỹ năng và nghệ thuật cho trẻ em theo phương pháp mới với niềm đam mê và tình yêu, tạo ra môi trường phát triển cho trẻ em không chỉ trong việc học mà còn phát triển tâm hồn thông qua các hoạt động events và kỹ năng.	X	
18	Minh Hong	Sử dụng công nghệ sinh học để xử lý các loại rau thừa, vỏ củ, quả, hoa đã qua sử dụng thành dòng sản phẩm sinh học làm sạch đồ gia dụng và chăm sóc cá nhân như nước rửa chén, nước giặt quần áo, dầu gội, nước lau nhà...	X	
19	Nong Dawa trai	Sản xuất dầu đậu phộng sạch		X
20	Oristek	Sản xuất camera 360 độ cho ô tô		X
21	PRISTEN	một ứng dụng để giúp đỡ các thế hệ trẻ, là học sinh, thanh thiếu niên, và cả cha mẹ mới chia sẻ suy nghĩ, kinh nghiệm, lời khuyên hay thậm chí câu chuyện của họ ở địa phương để xây dựng cộng đồng đoàn kết với những người được xác định thông qua giọng nói của họ bằng cách sử dụng react-native cho front end và python cho backend.		X
22	S&E	Máng ăn tự động cho heo		X
23	Tara	Nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm	X	

		đẹp hoàn toàn từ thiên nhiên.		
24	The Future Food	Dự án thay thế thịt là dự án phát triển các loại thực phẩm làm từ côn trùng, thực vật nhằm tạo ra một nguồn cung cấp dinh dưỡng mới cho con người. Sản phẩm đầu tiên mà dự án hướng đến là các thực phẩm chế biến từ Dế		X
25	Toidayhoc	Nền tảng kết nối người học đến các trung tâm dạy nghề - kỹ năng - kiến thức.	X	
26	Vut Bay	Nhóm dự án xây dựng giải pháp tổ chức các chuyến đi thực tế (field trips) đến doanh nghiệp địa phương. Xây dựng các talkshow theo chủ đề, có tính định hướng, hướng nghiệp cao với khách mời là các chuyên gia, người thành công.	X	
27	XEDIKE	Dự án XE ĐI KÉ tập trung vào việc cung cấp chỗ ngồi trống trên các chuyến xe dưới 9 chỗ đi từ các thành phố. Sản phẩm tập trung vào các Hành Khách có nhu cầu đi lại và Tài xế. Các vấn đề được giải quyết là giảm thiểu khí thải môi trường, số lượng phương tiện đi lại đồng thời tăng thu nhập thêm cho các chuyến xe trống.		X
28	Zody	Ứng dụng hỗ trợ quán ăn, café, bar pub chăm sóc và quản lý khách hàng.		X
29	JobSV	Ứng dụng gọi sinh viên làm thêm theo giờ		X
30	Fserving Home	Nền tảng tìm kiếm, tương tác trực tiếp trong mọi giao dịch bất động sản, hướng người dùng đến những trải nghiệm mới mẻ nhất ở lĩnh		X

		vực nhà đất, với nhiều tính năng nâng cao		
31	Waash	Ứng dụng giặt ủi để giúp kết nối người có nhu cầu giặt ủi quần áo được kết nối ngay lập tức với tiệm giặt cũng như hộ gia đình sở hữu máy giặt sử dụng công nghệ kết nối thông qua điện thoại thông minh		X
32	Ansipan	Kênh trực tuyến (web, app) kết nối người thuê nhà dài ngày và chủ nhà để giúp họ đặt được chỗ ở lý tưởng.		X
33	eComBamboo	Xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam ra thế giới qua các kênh bán hàng online và cung cấp dịch vụ hỗ trợ các đơn vị sản xuất thủ công nhỏ lẻ như: Mở tài khoản, điều tra thị trường, CRM, marketing... (http://ecombamboo.com/)		X
34	Glamme	Nền tảng kết nối các cơ sở làm đẹp (salon, studio, spa...) với khách hàng với các chức năng đặt lịch hẹn, tư vấn, đánh giá... (https://glamme.vn/da-nang)		X
35	Easy Salon	Phần mềm quản lý dành riêng cho salon và spa	X	
36	Botstar	Nền tảng cung cấp giải pháp tạo chatbot và quản lý khách hàng cho các doanh nghiệp	X	
37	AI Data	Trung tâm thu thập, phân loại, dán nhãn và xử lý dữ liệu để cung cấp cho các nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ AI, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước có nhu cầu		X
38	Datbike	Sản xuất xe máy điện với kiểu dáng tạo nên sự khác biệt cho	X	

		người dùng, thân thiện với môi trường hơn xe máy, mạnh hơn các xe điện trên thị trường		
39	Cashbag	Ứng dụng hoàn tiền mua sắm online và tiếp thị liên kết	X	
40	Beekids	Giải pháp áp dụng phương pháp học tập về văn hoá, ứng xử, thói quen, sáng tạo và trải nghiệm cho bé thông qua các mô hình đồ chơi thông minh trên game & đồ gỗ. Đồng thời xây dựng cộng đồng tư vấn và chăm sóc trẻ bằng AI cho chatbox gắn vào game	X	
41	AI Fablab	Không gian nghiên cứu, sản xuất và ứng dụng robot Stem		X
42	Smarter Office Space	Phần mềm quản lý không gian làm việc chung	X	
43	Ahub	Hệ thống quản lý cho các cơ sở giáo dục, đào tạo		X
44	Bitlearn	Nền tảng đào tạo trực tuyến nội bộ cho doanh nghiệp	X	
45	Sumica	Sàn giao dịch nhanh chóng cho nhà cho thuê dài hạn		X
46	Delta X	Nghiên cứu và sản xuất robot delta mã nguồn mở dùng cho các phòng lab	X	
47	Umbalena	Ứng dụng đọc truyện trên nền tảng Mobile App dành cho trẻ em Việt Nam từ 2- 6 tuổi.	X	
48	CodersX	Đào tạo nhân lực IT diện rộng	X	
49	Retex	Hệ thống quản lý cho các công ty, xưởng sản xuất dệt may	X	
50	xbmi.fit	Nền tảng thể hình kết nối huấn luyện viên cá nhân và người tập	X	

51	Carus	Nền tảng trung gian kết nối giữa khách hàng là người sử dụng xe và các cơ sở cung cấp các dịch vụ liên quan như rửa, sửa, bảo hành bảo dưỡng,.. tận nơi cho xe máy và ô tô, giúp tiết kiệm thời gian và công sức của người dùng.	X	
52	VR360	Cung cấp giải pháp quảng bá hình ảnh toàn diện dành cho doanh nghiệp, thông qua việc sử dụng những công nghệ 4.0 tiên tiến nhất như 3D, 360, Map4D, Thực tế ảo (VR),...	X	
53	Zinwork	Giải pháp cộng tác quản lý công việc và điều hành doanh nghiệp được thiết kế tối ưu cho các công ty vừa và nhỏ, kết hợp giữa nền tảng công nghệ hiện đại với phương pháp quản lý khoa học. Không chỉ là công cụ quản lý, Zinwork còn là môi trường làm việc trực tuyến kết nối mọi người với nhau, mang lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp thời đại mới.	X	
54	BeStaff	Phần mềm chăm công và chia ca làm việc tự động	X	
55	Enzy	Bột ngon hoàn toàn từ cây cỏ thiên nhiên, an toàn cho người sử dụng, mô phỏng lại vịunami của hạt nêm	X	
56	Ecomdy	Nền tảng thương mại điện tử cho các nhà bán hàng xuyên biên giới phát triển, đẩy mạnh sử dụng AI Marketing.	X	
57	Pha Lai	Khu du lịch sinh thái Phả Lại nằm cách thành phố Vinh 100km, được bao quanh bởi những cảnh quan thiên nhiên nổi bật của Nghệ An như rừng quốc gia Pù Mát, thác		X

		Khe Kèm, sông Giăng, đập Phả Lại.		
58	EM&AI	EM & AI là công ty tiên phong nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ phân tích ngôn ngữ tự nhiên NLP Việt Nam và trí tuệ nhân tạo AI.	X	
59	I do Stem	Dự án tái chế gỗ phế thải thành đồ chơi giáo dục Stem cho trẻ em.		X
60	Sala	Thốt kính cường lực	X	
61	Huong Phung Xanh	Hướng Phùng Xanh là HTX nông nghiệp sinh thái chuyên trồng và cung cấp các loại nông sản đặc sản địa phương	X	
62	Mintty	Mintty là một sàn giao dịch NFT dành riêng cho thị trường Việt Nam. Tạo, mua, bán và sở hữu NFT dễ dàng hơn bao giờ hết với thanh toán VND và chỉ một ứng dụng - Mintty	X	
63	Heppi	Nền tảng xây dựng văn hoá doanh nghiệp, gắn kết nhân viên và doanh nghiệp.		X
64	Skilledin.AI	Nền tảng thu hút, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực AI tiềm năng và kết nối với các nhà tuyển dụng phù hợp trên thị trường.		X
65	3Rings	Nền tảng Thương mại điện tử chuyên về ngành Print On Demand		X
66	Bột tẩy rửa siêu âm	Bột tẩy rửa, làm sạch hệ thống trao đổi nhiệt, hệ thống điều hoà không khí bằng hợp chất hữu cơ trong các nhà máy, tòa nhà cao tầng, khách sạn, resort, bệnh viện và các hộ gia đình có sử dụng điều		X

		hòa không khí.		
67	Bánh Multi-Power-Cricket đế	Phát triển và bán các dòng sản phẩm làm từ đế: Bột đế năng lượng; Bánh quy đế năng lượng; Mỳ đế rau củ Cri-Noodle.		X
68	Fish Crypto	FishCrypto is a game inspired by the tale "Super fishers catch legendary fish"	X	
69	Chative	Chative là nền tảng chat đa kênh hoàn toàn miễn phí giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng trên website, mạng xã hội và các nền tảng bán hàng online. Ra mắt năm 2021, Chative là ứng dụng chat đầu tiên ở Việt Nam có tích hợp cả chatbot lẫn live chat, đồng thời hỗ trợ mobile app để doanh nghiệp có thể dễ dàng kết nối với khách hàng mọi lúc, mọi nơi, trên nhiều thiết bị làm việc.	X	
70	Motogo	Motogo là một sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ cho thuê xe máy tự lái. Được thành lập vào ngày 01/04/2018 với mục tiêu trở thành một trong những công ty lớn nhất và tiên phong trong lĩnh vực cho thuê xe máy tự lái tại Việt Nam trước năm 2025. Các ưu điểm vượt trội của Motogo so với các hãng thuê xe máy thông thường gồm: toàn bộ xe mới đồng bộ về kiểu dáng và chất lượng, linh hoạt địa điểm giao nhận xe (nhận xe ở 1 điểm và trả xe ở 1 điểm khác trên cùng hệ thống), thuê xe máy không cần đặt cọc, hợp đồng thuê xe minh bạch rõ ràng, ứng dụng công nghệ vào quản lý tổng thể.	X	

71	Instalent	Instalent ra đời nhằm mục đích kết nối giữa những bạn có tài năng (người mẫu trang điểm, người mẫu ảnh,..) như với khách hàng có nhu cầu chăm chút cho vẻ ngoài của họ. Bên cạnh đó, ứng dụng này cũng giúp các tổ chức hợp tác với những talent tiềm năng (PG / PB, KoL / KoC) để truyền thông, quảng bá cho công việc marketing của họ.	X	
72	Mệ Đoàn	Mệ Đoàn là đơn vị sản xuất và cung cấp các sản phẩm đến từ thiên nhiên có nguồn gốc từ Việt Nam như: Cao chè vàng, Tinh dầu trầm trà, thảo dược, ... được sản xuất dành cho nhiều thị trường khác nhau: chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, sản xuất mỹ phẩm, thị trường y tế, ...	X	
73	Tranh 3D và NFT hóa	Tạo ra nền tảng thiết kế và xuất bản các triển lãm nghệ thuật ảo với mục đích giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật của mình. Bên cạnh đó, nền tảng cung cấp không gian trưng bày sản phẩm với nhiều mô hình 3D khác nhau nhằm tăng trải nghiệm người dùng. Ngoài ra người dùng còn có thể tham quan, xem tranh, và mua tranh trên nền tảng số nếu có nhu cầu.		X
74	Decentralab	Decentralab là một phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển các ứng dụng dựa trên nền tảng công nghệ phi tập trung của Blockchain, bao gồm DeFi, DApps, NFT và chuỗi khối	X	
75	Công ty cổ phần du lịch và đào tạo	Tổ chức các chương trình du lịch tình nguyện, cung cấp các hoạt động hỗ trợ thiết thực như đào tạo kỹ năng việc làm. dạy học phi	X	

	V.E.O	chính quy; quảng bá, truyền thông về hình ảnh du lịch cộng đồng tại địa phương; phát triển các trải nghiệm du lịch bắt nguồn từ những lợi thế về cảnh quan hay văn hóa truyền thống địa phương.		
76	Liberzy.com	Liberzy là nền tảng tạo lịch trình và cung cấp các thông tin hữu ích về chuyên đi, tập hợp những người có chung sở thích du lịch.		X
77	Hệ thống khách sạn chất lượng, giá rẻ Upinns.com	Hệ thống khách sạn chất lượng, giá rẻ		X
78	Tourismater	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch		X
79	Sách chuyên tay	Sách chuyên tay là một dự án xã hội, thực hiện từ TP.HCM nhằm nhân rộng giá trị đọc cho cộng đồng người yêu sách, đặc biệt là các bạn học sinh, sinh viên.	X	
80	UCOM - CÔM CỦA U	Ứng dụng ĐẶT CÔM VĂN PHÒNG, kết nối những mẹ nội trợ gia đình yêu thích nấu ăn với dân VĂN PHÒNG bận rộn		X
81	Người giữ rừng	Mang những bữa ăn sinh thái đến gia đình bạn.	X	
82	Adei home	Thưởng thức các món ăn Chăm pa		X
83	Travelcells	Travelcells là nền tảng xây dựng hệ sinh thái du lịch cho các làng du lịch cộng đồng, làng nghề Việt Nam.		X
84	Công ty Làng Bích Họa Ánh Dương	Đường tranh bích họa tại khu vực làng Ông, P.Mân Thái (Q.Sơn Trà)		X

85	Làng Văn hóa – Du lịch Khmer	Du lịch cộng đồng gắn với du lịch văn hóa, tâm linh.		X
86	BedLinker	Bedlinker là dự án startup trong lĩnh vực ngành công nghiệp du lịch và khách sạn. Chúng tôi phát triển thị trường du lịch online B2B nhằm kết nối các Đại lý dịch vụ du lịch đến nhà cung cấp dịch vụ du lịch như: Lưu trú, Lữ hành, cho thuê phương tiện, Nhà hàng và vé máy bay.	X	
87	TripViet	TripViet.com là platform Kết nối Thổ địa Việt và các Dịch vụ Chia sẻ ở địa phương tại Việt Nam và hải ngoại giúp Du khách Việt dễ dàng tìm được Cảm hứng du lịch, có nhiều lựa chọn Trải nghiệm khám phá Mới lạ, thú vị theo sở thích cá nhân, nhóm với chi phí phù hợp.	X	
88	ketoan365.com	Nền tảng kết nối kế toán và doanh nghiệp		X
89	Giải pháp Phần mềm CitySoft	Nền tảng quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng đa kênh được sử dụng nhiều nhất Việt Nam	X	
90	Giải pháp vận tải thông minh ShipWay	Shipway là ứng dụng kết nối giữa người có hàng hoá và người có xe tải	X	
91	Lotus Homestay	Địa điểm trải nghiệm làng nghề truyền thống thú vị và an toàn cho trẻ em.	X	
92	Lodyhelp	LodyHelp là cụm từ viết tắt của Local Buddy Help là nền tảng kết nối dịch vụ địa phương Booking dài hạn, ngắn hạn, food, thuê xe, giặt ủi, gym... với khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch, làm việc, sinh		X

		sống ngắn hạn và dài hạn từ 3 tháng trở lên.		
93	Reshi 3d art	Dự án vẽ nghệ thuật các lớp trên các dụng cụ phế liệu như chén vỡ, bình lọ vỡ,...		X
94	Công ty TNHH Rừng Kết Nối	Thiết kế các chương trình du lịch sức khỏe (Wellness tourism), kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho khách hàng.	X	
95	ANECO	Thương hiệu sản phẩm sinh học phân huỷ hoàn toàn đầu tiên tại Việt Nam		X
96	Testuru JSC	Testuru là một nền tảng công nghệ hỗ trợ người dùng thi thử IELTS trực tuyến một cách hiệu quả và tiện lợi mọi lúc mọi nơi.		X
97	Beauty - Dự án Startup Công nghệ thuộc công ty Cổ Phần Trực Tuyến CMN Việt Nam	App Beauty là nền tảng di động cho ngành làm đẹp dành cho mọi lứa tuổi tại Việt Nam, tập trung vào các thành phố lớn HCM, HN... Ứng dụng App Beauty giúp người dùng tìm kiếm địa chỉ làm đẹp, tham khảo thông tin salon, bảng giá dịch vụ, khuyến mãi độc quyền, quà tặng và đánh giá mức độ uy tín của salon quanh khu vực họ sinh sống từ những người đã sử dụng và đưa ra quyết định đặt lịch cuối cùng.		X
98	Hệ thống OTA	OTA (Online Travel Agent) là đại lý du lịch trực tuyến, bán các sản phẩm dịch vụ du lịch như: phòng khách sạn, tour du lịch, vé máy bay... cho các đơn vị cung cấp dịch vụ. Các giao dịch mua bán, thanh toán đều được thực hiện thông qua hình thức online.		X
99	Shark DMS	Ứng dụng phần mềm quản trị hệ	X	

		thông phân phối		
100	Snap.vn	Snap - nền tảng kết nối 15,000+ nhiếp ảnh gia đến với người tiêu dùng	X	
101	Xper	Smart travel platform - nền tảng du lịch thông minh là nền tảng mô hình kinh tế chia sẻ 4.0 kết nối du khách thế hệ mới và người bản địa tại điểm bán.		X
102	TaxiGo	TaxiGo là ứng dụng kết nối khách hàng có nhu cầu đi lại với những xe chạy rỗng chiều về (hoặc chiều đi) có cùng hành trình, để cùng sắp xếp những chuyến đi tiết kiệm, sang trọng.	X	
103	Dự án giao hàng nội thành siêu tốc lovingo.vn	lovinGO định hướng là một đơn vị cung cấp giải pháp vận chuyển hàng hóa dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ.		X
104	Tuần Thi Travel	Chương trình du lịch thiện nguyện.		X
105	Deepcare Vietnam	Giải pháp quản lý khám chữa bệnh & chăm sóc khách hàng toàn diện cho phòng khám.	X	
106	Weargi	Weargi là ứng dụng giúp bạn dễ dàng tìm và mua trang phục phù hợp với bản thân. Ứng dụng mua sắm trực tuyến độc đáo với công nghệ 3D mô phỏng giúp bạn tiết kiệm thời gian và tạo hứng thú hơn trong việc mua sắm.		X
107	Greenie	Greenie là ứng dụng hỗ trợ người dùng phân loại và tái chế rác với nỗ lực tối thiểu.		X
108	HASU	HASU được tạo ra là một ứng dụng chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi trên ba khía cạnh:	X	

		Thể chất, Tinh thần và tăng cường Giao tiếp xã hội.		
109	Beekids	BeeKids là giải pháp công nghệ giúp các Trung Tâm và Trường Mầm non Quản lý và dạy trẻ tại lớp cũng như luyện tập hiệu quả qua tương tác trực quan. BeeKids mang lại công cụ thiết kế bài học và cuộc thi trực quan. Sử dụng yếu tố công nghệ kết hợp với yếu tố game hóa thông qua các hoạt động trực quan gồm nhiều hình ảnh, âm thanh phong phú tạo sự hứng thú và chủ động học tập hàng tuần cho trẻ em trong độ tuổi từ 3 - 12.	X	
110	EDUTab	Edutab là dự án về giáo dục, cung cấp các Dịch vụ tư vấn và triển khai: Digital Marketing, Quản lý Fanpage, Xây dựng website TMĐT, Bán hàng trên sàn Tiki, Shopee, Zalo, Tư vấn pháp lý doanh nghiệp, chuyên đào tạo về Sales và Marketing, Digital Marketing, Kỹ năng Lãnh đạo, Kỹ năng Thuyết trình, Quản trị Nhân sự, Train the Trainer Thực chiến, Luyện thi IELTS/B1/B2, Tiếng Anh Chuyên ngành Nhà hàng - Khách sạn, Tiếng Anh Thương Mại. EDUTab đặt kỳ vọng trở thành một đơn vị hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực tư vấn truyền thông, quảng cáo trực tuyến.		X
111	Sa-ach	Sa – ach là dự án về lâm nông nghiệp, đóng vai trò là nhà sản xuất sản phẩm dinh dưỡng được chế biến từ 100% để sạch tự nhiên, quy trình chăn nuôi khép kín và đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như khả năng cung ứng ổn định ở hiện tại và trong		X

		trương lai. Mang lại nguồn thực phẩm “sạch và dinh dưỡng” góp phần giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và thiếu nguồn lương thực trầm trọng trong tương lai.		
112	Nu Kitchen Đồ	Nu Đồ là đơn vị kinh doanh Mỹ Quảng của MasterChef Phạm Tuyết, một người đã xây dựng được thương hiệu cá nhân trong lĩnh vực ẩm thực. Nu Đồ mang trên mình khát vọng nâng tầm giá trị ẩm thực quê hương, được cụ thể hóa qua thương hiệu Mỹ Nu ĐỒ. Đối tượng người dùng là những người có gu ẩm thực và khách quốc tế.	X	
113	Amazing English Tour	Amazing English Tour (AET) là công ty hoạt động trong lĩnh vực du lịch và giáo dục tiếng Anh; có tầm nhìn trở thành một trong những công ty chất lượng nhất về lĩnh vực tour du lịch giáo dục cho học sinh trong 5 năm tới. Mở rộng đối tượng khách hàng ra các tỉnh thành miền Trung và xây dựng mạng lưới Tour Leaders truyền cảm hứng trên toàn quốc.	X	
114	Seri Choice	Seri Choice là đơn vị nghiên cứu, sản xuất và phân phối các sản phẩm nước uống, thạch, nước cô đặc...từ rong biển đảm bảo các tiêu chí sạch, an toàn và bổ dưỡng cho người tiêu dùng. Sản phẩm chủ lực của dự án là Nước rong mơ Seri Choice	X	
115	ATM Tech Com	Dự án ATM Tech Com phát triển nền tảng dạy nghề trực tuyến dựa trên 17 năm kinh nghiệm dạy nghề trực tiếp khi nhận thấy nhu cầu học nghề khách sạn – nhà hàng	X	

		ngày càng nhiều nhưng các trung tâm đào tạo nghề chưa đáp ứng đủ. Dự án đang dần hoàn thiện nền tảng công nghệ qua phương thức liên kết và chia sẻ.		
116	Sức Khỏe Xanh Việt Nam	Green Meal là dự án được đánh giá là phù hợp nhất với chương trình Tăng tốc vì dự án đã hoàn thành pháp lý, sản phẩm mẫu, sản phẩm đã tiếp cận thị trường và thu hồi về một lượng đánh giá sản phẩm nhất định.	X	
117	Relay an toàn	Dự án phát triển sản phẩm relay an toàn cho các bồn nước ở các hộ gia đình, có khả năng ngăn ngừa và giảm các sự cố về điện	X	
118	Smart Bed	Sản phẩm giường ngủ thông minh được thiết kế với những tính năng chính như: buông/xếp màn tự động theo trạng thái ngủ/thức của người dùng; đo đặc, lưu trữ, báo cáo các thông số sức khỏe (nhịp tim, tần số hô hấp, thân nhiệt, huyết áp...); đánh giá chất lượng giấc ngủ, đưa ra một số lời khuyên; cảnh báo các chỉ số bất thường kéo dài; cảnh báo khi phát hiện nguy cơ đột tử hoặc chứng ngừng thở khi ngủ của người dùng...		X
119	Robot Phục vụ	robot phục vụ có khả năng dẫn đường cho khách tham quan dựa trên những nguồn lực sẵn có tại trường.		X
120	Vinseed Biotech	Dự án sản xuất, nuôi cấy và chế biến các sản phẩm Đông trùng Hạ thảo	X	
121	Tủ nuôi cấy Đông trùng Hạ thảo	Dự án nghiên cứu, sản xuất các tủ nuôi đông trùng hạ thảo quy mô hộ gia đình	X	

122	Homecares	Homecares là một ứng dụng công nghệ giúp kết nối bệnh nhân và bác sĩ. Người dùng có thể đặt lịch khám, chăm sóc, xét nghiệm tại nhà, hoặc khi muốn đi khám ở phòng khám, có thể đặt lịch hẹn với bác sĩ đúng chính xác giờ trước khi đến. Mọi thứ về y tế đều rõ ràng và thuận lợi khi cài đặt application HomeCares.		X
123	Botstar	Nền tảng tăng tự động hóa hội thoại giúp doanh nghiệp kết nối khách hàng	X	
124	Advosights	hệ thống dữ liệu xây dựng thang đo tầm ảnh hưởng và sự lan tỏa thông tin của người dùng trên mạng xã hội		X
125	Agridential.vn	giải pháp truy suất nguồn gốc trên nền tảng công nghệ Blockchain		X
126	Messnow	Ứng dụng Chatbot cho doanh nghiệp trong kinh doanh và chăm sóc khách hàng		X
127	SMARTOS	Nền tảng quản lý co-working space và không gian chia sẻ	X	
128	vrFair – Virtual Reality for Events & Fairs Platform	Nền tảng triển lãm thực tế ảo	X	
129	Phao cứu hộ điều khiển từ xa	Phát triển phao cứu hộ có hệ thống điều khiển từ xa		X
130	Hệ Thống đo đạc và Thu thập dữ liệu điện năng thông minh	Ứng dụng đo đạc và thu thập dữ liệu điện năng thông minh		X

131	“Gây thông minh hỗ trợ người già”	Gây thông minh được nhóm chế tạo nhằm mục đích theo dõi, hỗ trợ người già, trong đó nổi bật với tính năng phát hiện, cảnh báo nếu người già trượt ngã.		X
132	“Chế phẩm Bio - Ms ứng dụng phát triển nghề nuôi chim cút”	“Chế phẩm Bio - Ms ứng dụng phát triển nghề nuôi chim cút”		X
133	Đồng hồ nước thông minh	Đồng hồ nước thông minh		X
134	Comeback Countryside	mô hình du lịch trải nghiệm miền quê		X
135	Hương Việt - Dây chuyền sản xuất gia vị dược liệu theo mùa	Dây chuyền sản xuất gia vị dược liệu theo mùa		X
136	Sharing Us	website kết nối và chia sẻ thông tin giữa khách hàng là người phụ nữ mang thai và bác sĩ.		X
137	Worky	Phần mềm hỗ trợ kết nối giữa nhà hàng, khách sạn và người trẻ để giải quyết nhu cầu việc làm	X	
138	Tourdisabled	Hỗ trợ cung ứng việc làm thủ công mỹ nghệ tới những lao động khuyết tật kết hợp với mô hình du lịch trải nghiệm.		X
139	Elinkgate	Giải pháp điều khiển máy tính từ xa Elinkgate	X	
140	Thiết bị quan trắc không khí - cảnh báo cháy nổ, khí độc carbon	Thiết bị quan trắc không khí - cảnh báo cháy nổ, khí độc carbon monoxidex	X	

	monoxide			
141	Nền tảng kết nối in ấn D3SIGN	Nền tảng kết nối in ấn D3SIGN	X	
142	Ứng dụng công nghệ thực tại ảo xây dựng hệ thống huấn luyện hồi sức tim, phổi vì cộng đồng	Ứng dụng công nghệ thực tại ảo xây dựng hệ thống huấn luyện hồi sức tim, phổi vì cộng đồng	X	
143	Ứng dụng mô hình OCP và sấy lạnh không khí đối lưu trong mô hình nuôi tảo xoắn	Ứng dụng mô hình OCP và sấy lạnh không khí đối lưu trong mô hình nuôi tảo xoắn		X
144	CLS.VN ELearning	CLS ELearning - Giải pháp đào tạo trực tuyến phù hợp với từng đối tượng		X
145	Bklogy	Cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong công nghiệp	X	
146	Toán tư duy Sparta	Phát triển nền tảng toán tư duy cho trẻ từ 1-15 tuổi	X	
147	Green Beli Coffee	Mô hình kinh doanh hoạt động cà phê kết hợp không gian tổ chức workshop, hội thảo hay sinh hoạt tập thể.	X	
148	Smile-eyes	Smile Eye là nền tảng học ngoại ngữ bằng trải nghiệm (vừa làm vừa nói), theo hoạt động thực tế trong cuộc sống. Nền tảng SmileEye cung cấp môi trường để người học giao tiếp với nhau theo trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng nghe nói thành thạo. Dự án đang	X	

		tập trung xây dựng chương trình học tiếng Nhật bằng trải nghiệm qua 3 cấp độ: tiếng Nhật giao tiếp hằng ngày, tiếng Nhật nơi công sở, tiếng Nhật kinh doanh.		
149	Vizon Metaverse	Vizon Metaverse là dự án phát triển sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu trải nghiệm không gian và có Decor sản phẩm trên trình duyệt bằng cách click vào đường dẫn website. Dự án ứng dụng công nghệ 3D vào nền tảng để khách hàng có đi lại mượt mà, trải nghiệm hình ảnh sắc nét và các tính năng như thay đổi màu sắc, thay đổi vật thể cho phù hợp với không gian mình mong muốn. Thị trường mục tiêu của dự án là các doanh nghiệp hoạt động mảng bất động sản, kiến trúc, nội thất, triển lãm, ...	X	
150	Tảo Việt AlgaeVi	Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất Tảo Xoắn	X	
151	Ứng dụng trợ lý ảo giao thông Caris	Hỗ trợ chọn lựa hành trình ngắn nhất, nhanh nhất, ít có camera & sự cố giao thông nhất; Cảnh báo giao thông: Quá tốc độ, sắp thay đổi tốc độ giới hạn, có camera, đường cấm ngược chiều, ý nghĩa các biển báo Cảnh báo sự cố: Ùn tắc, kẹt xe, ngập nước, lở tuyết, tai nạn, đường xấu, đường cụt, có kiểm soát giao thông..		X
152	Vi sinh Xứ Tiên	Phân lập, nuôi cấy nhóm vi sinh vật bản địa ứng dụng trong sản xuất và cải tạo đất trồng	X	
153	Shipway Vận tải thông minh	Cung cấp nền tảng công nghệ cho thị trường vận tải hàng hóa đường bộ, giải quyết tốc độ lưu thông	X	

		hàng hóa		
154	Xử lý – Tái chế pin năng lượng mặt trời phế thải	Giải pháp tư vấn, thiết kế hệ thống và chuyển giao công nghệ xử lý và tái chế pin NLNT hỏng.	X	
155	Dự án Sản xuất các Chế phẩm từ Sâm Ngọc Linh	Với mục tiêu thành lập doanh nghiệp mới chuyên nuôi cấy, trồng, phát triển và sản xuất các chế phẩm từ Sâm Ngọc Linh. Sản phẩm có khả năng cạnh tranh với các dòng sản phẩm tương tự trên thị trường.		X
156	Dự án Nympha- Hoa Súng Xanh	Trồng và sản xuất các sản phẩm từ cây hoa súng.	X	
157	Dịch vụ chuỗi cung ứng cho sản phẩm nông nghiệp tự sản xuất	Nông trại tập trung các loại quả như là Dưa Lê, Dưa lưới Hàn Quốc, dùng canh tác các loại rau vì sự hao hụt và hư hại cao. Các nông dân sẽ trồng dưa và chủ doanh nghiệp quản lý. Mục tiêu của doanh nghiệp cũng là muốn tạo công ăn việc làm bền vững cho các nông dân	X	
158	Mô hình trồng nấm bào ngư thông minh	Đã kiểm thử xong năng suất trồng nấm đạt tiêu chuẩn.	X	
159	Sản xuất thức ăn nuôi Trùn quế và trồng rau sạch	Lấy nguồn phân từ trùn quế để bón và sản xuất rau	X	
160	Các sản phẩm từ nấm bào ngư	Dự án này thì khi kết thúc tư vấn xin dừng dự án, Và hiện nay nhóm sinh viên này cố gắng tập trung vào chuyên môn để tạo ra thêm các giá trị trong nghiên cứu khoa học		X
161	Xây dựng mô hình nông trại hữu cơ khép kín	Dự án kết hợp giữa hoạt động sản xuất thức ăn chăn nuôi và nuôi gà từ nguồn thức ăn ruồi trâu trộn với bột bắp, bèo để cung cấp cho các hộ gia đình với giá thành cao hơn tầm 1,5 lần so với giá thị trường ở chợ.	X	

162	Chế phẩm sinh học AGOIN	Dự án với mục tiêu trở thành đơn vị nghiên cứu và sản xuất các chế phẩm sạch phục vụ cho nông nghiệp và thủy hải sản.	X	
163	LINH GEMS & JEWELS	Sản phẩm trang sức đá quý phong thủy	X	
164	PICKDI	Giải pháp công nghệ cho nhà thàng F&B.	X	
165	Syrup Tr'Din	Chất tạo ngọt tự nhiên từ cây Tr'Din, loại đường tốt cho sức khỏe có chứa nhiều hoạt chất có lợi.	X	
166	FiveSS	Giúp người dùng kết nối với thợ thủ và dịch vụ xây dựng, chăm sóc ngôi nhà	X	
167	Beans Community Hub	Giải pháp cung cấp coworking space bên cạnh các lợi ích đi kèm trong hệ sinh thái như Cafe, Beer, Healthy Foods, và Khu vận động Gym & Yoga.	X	
168	Vigift	Thương hiệu chuyên phân phối các đặc sản làm quà tại Đà Nẵng	X	
169	Fastdo	Giải pháp phần mềm Quản trị hiệu suất giúp kết nối toàn bộ KPI Mục Tiêu với Kế Hoạch Hành Động và Công Việc Hằng Ngày của tất cả nhân sự trên 1 nền tảng duy nhất.	X	
170	Dự án Nang Ngọt Pâtisserie and Farmstay	Sản xuất các loại bánh ngọt từ nguyên liệu trái cây theo mùa phù hợp với đặc trưng vùng miền	X	
171	Dự án Vệ sĩ bồn nước – Nông nghiệp xanh	Cung cấp thiết bị lọc cặn bồn nước quy mô hộ gia đình	X	
172	Tripin	Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và thực tế tăng cường vào ngành Du lịch, giải quyết bài toán truyền bá văn hóa lịch sử của địa phương và Quốc gia đến du khách nội địa và quốc tế	X	

Phụ lục V
DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
ĐƯỢC THÀNH LẬP THÔNG QUA CÁC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ CỦA
THÀNH PHỐ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG ƯƠM TẠO

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 205/BC-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2024
của UBND thành phố Đà Nẵng)

STT	Tên doanh nghiệp	Địa chỉ	Tình trạng	
			Còn hoạt động	Ngừng hoạt động
1	Công ty Cổ phần Multi Việt Nam	K19/18, đường Điện Biên Phủ, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	X	
2	Công ty TNHH môi trường Xanh Sustech	138 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	X	
3	Công ty Cổ phần GREEN BELI	20 Tiên Sơn 8, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
4	Công ty Cổ phần TOP SINH VIÊN	20 Tiên Sơn 8, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
5	Công ty Cổ phần EM AND AI	Tầng 7 - Tầng 11, Tòa nhà Đường Việt, 30 Nguyễn Hữu Thọ, Phường	X	

		Hoà Thuận Tây, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		
6	Công ty Cổ phần Liberzy	01 - 03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng		X
7	Công ty Cổ phần Công nghệ Hekate	18 Phan Thành Tài, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
8	Công ty TNHH TradeLine Việt Nam	223 Nguyễn Xí, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng	X	
9	Công ty Cổ phần Zody	Cloud9 Office & Studio, Tầng 3A, 191 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
10	Công ty cổ phần công nghệ sinh học Minh Hong	41 Phú Lộc 16, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng,	X	
11	Công ty cổ phần M- MEDIC	120 Trần Quý Khoách, Phường Hoà Minh, Quận		X

		Liên Chiêu, Thành phố Đà Nẵng		
12	Công ty TNHH Phát triển dự án làng Bích họa Ánh Dương	257/6 Phan Châu Trinh, Phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
13	Công ty TNHH MTV Giải pháp Phần mềm CitySoft	Tòa nhà Vinadco, 01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	X	
14	Công ty TNHH Thương mại Giáo dục Tân Nhân Phát	31 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		X
15	Công ty CP sức khỏe Homecares	31 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		X
16	Công Ty TNHH Cashbag	Cloud9 Office & Studio, tầng 3A, 191 Lê Lợi, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	X	
17	Công ty TNHH Tekup Solution	183/53 Trần Thái Tông,	X	

		phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng		
18	Công ty TNHH Kỹ thuật Bklogy	Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng	X	
19	Công ty CP Đầu tư và chuyên giao công nghệ L-TECH	38 Tôn Thất Đạm, Phường Xuân Hà, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng		X
20	Công ty TNHH BIG HEAD NINJAS	126/H05/1 Tổng Duy Tân, Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng,		X
21	X Công ty TNHH MTV Dat Bike Vietnam	85 Cao Bá Quát, Phường An Hải Tây, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	X	
22	Công ty TNHH công nghệ IMWI	24 Ngô Đức Kế, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng,	X	
23	Công ty TNHH Công nghệ VOOC	số 119 Nại Nam, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà	X	

		Năng		
24	Công ty CP Công nghệ thông minh và sáng tạo	213 Nguyễn Tất Thành, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
25	Công ty TNHH Micas	111 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		X
26	Công ty TNHH Botstar Việt Nam	219 Hàn Thuyên, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
27	Công ty TNHH Sản Xuất TM&DV Central Việt Nam	K113H23/4 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng	X	
28	Công ty TNHH Mintty	70 Phan Thanh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng		X
29	Công ty Cổ phần DƯỢC PHẨM TARA	255 Hàn Thuyên, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	

30	CÔNG TY TNHH Ecombamboo	31 Trần Phú, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		X
31	Công ty Cổ phần CTNET	40 Nguyễn Văn Thủ, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
32	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế CNTT DRAGOLD	01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	X	
33	Công ty Thớt Kính Cường Lực SALA	27/16 Nguyễn Thành Hãn, Hoà Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng	X	
34	Công ty TNHH Corize Việt Nam	Tầng 8, Tòa nhà VIET Building, Số 199 Đống Đa, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng,	X	
35	Công ty Cổ phần Công nghệ Bizverse	123 Phạm Huy Thông, Phường Nại Hiên Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng		X
36	Công ty TNHH công nghệ sinh học Vinseed	258-260 Đường Lê Quảng Chí, Phường Hoà	X	

		Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng		
37	Công ty TNHH Giải pháp Chuyển đổi số	63 Phan Đăng Luu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		X
38	Công ty TNHH MTV Azitek	K64 H4/11A Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng,		X
39	Công ty TNHH MTV PHÂN MỀM IONSITE	199 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng,	X	
40	Công Ty TNHH Wakumo Vietnam	Tầng 4, số 132- 136 đường Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	X	
41	Công ty Cổ phần HÙNG VIỆT SOLUTION	198 Lý Tự Trọng, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
42	Công ty Cổ phần Thương Mại và dịch	K29/01 Phạm Cự Lượng,	X	

	vụ Tuần Thi Group	Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng,		
43	Công ty TNHH Enosta	16-18 An Nhơn 3, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	X	
44	Công ty Cổ phần Công nghệ Novaio	Lô B, Tầng 10, Tòa nhà Công viên phần mềm Đà Nẵng, Số 02 Quang Trung, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		X
45	Công ty TNHH ST United	14 An Thượng 18, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng	X	
46	Công ty Cổ phần Công nghệ Retex	Tầng 3, Số 18 Phan Thành Tài, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	X	
47	Công ty TNHH MTV Ecoroom	40/10 Lê Cơ, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng		X
48	Công ty TNHH	50 Nhân Hòa 6,		X

	INCOR	Phường Hoà Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng		
49	Công ty TNHH Etrading Việt Nam	Lô 35.243 Khu đô thị FPT Đà Nẵng, Phường Hoà Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng		X
50	Công ty TNHH Hành trình sinh thái xanh	150 Phạm Quang Ảnh, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	X	
51	Công ty cổ phần vận chuyển LovinGo	01-03 Hồ Quý Ly, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng	X	
52	Công ty cổ phần Tuấn Thi	K29/01 Phạm Cự Lượng, Phường An Hải Đông, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng	X	
53	Công ty TNHH giải pháp Acronics	03 Quang Trung, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	X	
54	Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thiết Bị Điện STC ELECTRIC	60 Đỗ Đức Dục, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà	X	

		Năng		
55	Công ty TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ ATM (ATM TECH COM)	210 Lý Nhân Tông, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Năng	X	
56	Công ty TNHH Hoàng Phong Dana	31 Phú Lộc 7 , Phường Hoà Minh, Quận Liên Chiểu, Đà Năng	X	
57	Công ty Cổ phần ABR	Lô B5, đường số 9, Khu công nghệ cao Đà Năng, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Năng	X	
58	Công ty Cổ phần Caris	111 Lê Thanh Nghị, Phường Hoà Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Năng		X
59	Công ty Cổ phần 5RTECH	Khu nhà xưởng số 1, Đường số 9, Khu công nghệ cao, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Năng	X	
60	Công ty cổ phần công nghệ Vi Sinh Xứ Tiên	Khu nhà xưởng số 01, Đường số 09, Khu công nghệ cao Đà Năng, Xã Hoà	X	

		Liên, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng		
61	Công ty TNHH xuất bản phần mềm Paracel Project Education (PPE)	17 Nguyễn Hành, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng	X	
62	Công ty cổ phần Ted Techology	Số 32/2 Đường 3 Tháng 2, Phường Thuận Phước, Quận Hải Châu, Đà Nẵng	X	
63	Công ty TNHH Bảo An Food	Số 256 đường Đình Nghệ, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng	X	
64	Công ty TNHH Selly	Số 396 đường 2 Tháng 9, Hòa Cường, Hải Châu, Đà Nẵng	X	
65	Công ty TNHH Enzy Food	Lô D đường số, khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	X	
66	Công ty TNHH HITECH IT SOLUTIONS	Số 63 Phan Đặng Lưu, Phường Hoà Cường Nam, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam	X	
67	Công ty Cổ phần Giải pháp Thông tin và Công nghệ Thế Giới	06 Hữu Lập, p Khánh Nam, Quận Liên	X	

	Nhanh	Chiều, Tp Đà Nẵng.		
68	Công ty cổ phần công nghệ FIVESS	Số 70 Trần Kim Xuyên, P, Cẩm Lệ, Đà Nẵng	X	
69	Công ty TNHH công nghệ FASTDO	Số 23 Trường Thi 1, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng	X	
70	Công ty cổ phần Đạu địa phương	Số 56A Lê Hồng Phong, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng	X	
71	Công ty TNHH thương mại và du lịch Dotravel	Số 23 Trường Thi 1, Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng	X	
72	Công ty TNHH MTV Xã hội Sông Hàn	Số 56 Lê Duy Đình, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng.	X	